



๖๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ มีผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย ดังนี้

ที่	หัวหน้าโครงการ	หัวข้อโครงการวิจัย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๕ โครงการ			
๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล สุขญาณกิจ	ลักษณะการดูดซับและปลดปล่อยฟอสฟอรัสในดินนาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้รับอิทธิพลจากการใช้ปุ๋ยเพื่อการปรับปรุงดิน	๔๐,๐๐๐
๒	อาจารย์ ดร.ปฎิภาณี ชันธโคก	การพัฒนาแผ่นแปะกัญชาต้นแบบสำหรับบรรเทาปวดในผู้ป่วยที่มีอาการปวดเข่า ในเขตตำบลสวนพริกอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๔๐,๐๐๐
๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา ใจคำ	การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกัญชาพร้อมดื่มโดยใช้สารสกัดกัญชาหวานเป็นสารทดแทนน้ำตาลเพื่อส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาทางการแพทย์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๔๐,๐๐๐
๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา คำคม	นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังจากเปลือกหอมที่ตกเกรดและเหลือทิ้งจากการจำหน่ายของกลุ่มเกษตรกรจังหวัดสระบุรีด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์	๔๐,๐๐๐
๕	อาจารย์วิโรจน์ ยอดสวัสดิ์	โมเดลการทำนายการล้มละลายด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง ในบริบทของชุดข้อมูลไม่สมดุล	๓๐,๐๐๐
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๕ โครงการ			
๖	อาจารย์วรรณรัตน์ มหาธาราทอง	การศึกษาสื่อการสอนด้านภาษาจีนในระดับปฐมวัย	๓๐,๐๐๐
๗	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรุ่ง เทียนปวีโรจน์	รายงานการเสด็จตรวจราชการมณฑลกรุงเก่าของสมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพ : เอกสารประวัติศาสตร์อยุธยา และอ่างทองในสมัยรัชกาลที่ ๕	๓๐,๐๐๐
๘	อาจารย์เอกรัตน์ คณาพร	รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐผู้ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒๕,๐๐๐

ที่	หัวหน้าโครงการ	หัวข้อโครงการวิจัย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๙	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัลยา คงประดิษฐ์	การบริโภคสื่อของประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙	๓๐,๐๐๐
๑๐	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกานต์ นานรัมย์	การสำรวจความเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและโบราณสถาน ผ่าน “ห้าเดือนกลางซากอิฐปูนที่อยู่” ของ น. ณ ปากน้ำ: “ทุ่งแก้ว” พระนครศรีอยุธยา	๒๐,๐๐๐
คณะครุศาสตร์ จำนวน ๕ โครงการ			
๑๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง	การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เกมมิฟิเคชัน เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๓๐,๐๐๐
๑๒	อาจารย์ ดร.อัจฉราพรรณ กันสุขะ	การพัฒนาแบบการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาครู	๒๕,๐๐๐
๑๓	อาจารย์ ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง	การพัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมอาชีพในชุมชนผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น “การแทงหยวก” สำหรับนักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๓๐,๐๐๐
๑๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร บุญใช้	การพัฒนาหลักสูตรเสริมฐานสมรรถนะตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานและการรับใช้สังคมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการอยู่ในสังคมโลกที่มีความเป็นสากลของนักศึกษาครู	๓๕,๐๐๐
๑๕	อาจารย์สุพัตรา พิภอ่อน	การพัฒนาชุดกิจกรรมบอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive function) ของเด็กประถมศึกษา	๒๕,๐๐๐
คณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๒ โครงการ			
๑๖	อาจารย์ ดร.ชนตธี พุ่มพฤษ์	การวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจและโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่มีผสมจากกัญชาทางการแพทย์กรณีศึกษาพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายในเขตเศรษฐกิจเกษตรแบบเร่งรัดที่ประสบปัญหาน้ำท่วมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๓๐,๐๐๐
๑๗	อาจารย์ฉัตรชัย นิยะบุญ	แนวทางการพัฒนาโฮมสเตย์เพื่อการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์ท่องเที่ยวของชุมชนบ้านเกาะเรียน ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒๕,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (ห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			๕๒๕,๐๐๐

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูลิทธิ ประดับเพ็ชร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา